



ข่าว สภาพัฒนา

Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

www.nesdc.go.th Tel. 0 2628 2847 Fax. 0 2628 2846 e-mail: pr@nesdc.go.th

สภาพัฒนา สภาพัฒนา update สภาพัฒนา

เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2562

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2562 ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ หนี้สินครัวเรือนชะลอการขยายตัว การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง การเกิดอุบัติเหตุทางบกลดลง แต่มีประเด็นที่ต้องติดตาม ได้แก่ การจ้างงานลดลง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยาสูบ คดีอาญาเพิ่มขึ้นจากคดียาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ เด็กไทย 1 ใน 5 เป็นเด็กยากจนหลายมิติ การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ และรูปแบบการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ รวมทั้งการเสนอบทความเรื่อง “ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทย” โดยสรุปสาระดังนี้

การชะลอตัวของเศรษฐกิจยังไม่ปรากฏผลกระทบต่อตลาดแรงงานมากนัก

ไตรมาสสาม ปี 2562 ผู้มีงานทำลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยภาคเกษตรมีการจ้างงานลดลงร้อยละ 1.8 เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 จากปัญหาภัยธรรมชาติ และการจ้างงานภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 2.3 ตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และการหดตัวของภาคส่งออก โดยสาขาที่มีการจ้างงานลดลงได้แก่ สาขาการผลิต สาขาการขนส่ง/ขายปลีก และสาขาการก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 5.2 4.1 และ 2.2 ตามลำดับ ขณะที่สาขาโรงแรม/ภัตตาคาร และสาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 และ 1.0 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาก

ชั่วโมงการทำงานทรงตัว แม้การจ้างงานจะลดลง แต่โดยเฉลี่ยแรงงานยังคงมีชั่วโมงการทำงานยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 0.4 มีสาเหตุจากการปรับตัวของสถานประกอบการมีการปรับลดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและบางส่วนมีการปรับลดการจ้างแรงงานที่มีผลิตภาพและชั่วโมงการทำงานต่ำก่อน ทำให้โดยเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานยังคงทรงตัวในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ **ค่าจ้างแรงงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย** โดยค่าจ้างแรงงานโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 14,334 บาท/เดือน ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนเท่ากับ 12,847 บาท/เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และ 2.5 ตามลำดับ เมื่อหักเงินเฟ้อที่ร้อยละ 0.6 ค่าจ้างที่แท้จริงของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ด้านผลิตภาพแรงงาน (มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อผู้มีงานทำ) พบว่า มีมูลค่า 69,329 บาทต่อคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6

ขณะที่อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.04 หรือมีจำนวน 0.394 ล้านคน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 5.5 สาเหตุสำคัญมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และปัญหาภัยธรรมชาติ การว่างงานเพิ่มขึ้นทั้งผู้ที่เคยทำงานและไม่เคยทำงานมาก่อน โดยผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีผู้จบการศึกษาใหม่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่อพิจารณาการว่างงานตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอัตราการว่างงานสูงสุดที่ร้อยละ 2.15 รองลงมาเป็นผู้จบอาชีวศึกษา วิชาชีพชั้นสูง มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า และพบว่า ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

แนวโน้มการจ้างงานในไตรมาสสี่ ปี 2562 คาดว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจยังไม่ปรากฏผลกระทบต่อตลาดแรงงานมากนัก ซึ่งให้เห็นจากตัวเลขจากการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรเดือนตุลาคม 2562 อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 0.9 หรือคิดเป็นผู้ว่างงาน 0.355 ล้านคน แม้ว่ากำลังแรงงานและผู้มีงานทำลดลงร้อยละ 1.7 และ 1.6 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งคาดว่ามีการเคลื่อนย้ายออกจากกำลังแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ทำงานบ้านที่เข้าสู่กำลังแรงงานเป็นครั้งคราวตามฤดูกาล โดยพบว่าผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 19.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ประกอบกับโครงสร้างตลาดแรงงานไทยมีความยืดหยุ่นซึ่งแรงงานที่ถูกเลิกจ้างในระบบสามารถย้ายไปทำงานนอกระบบได้ง่ายโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม

อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณของผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตามต่อไป ดังนี้ (1) ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาสสาม ปี 2562 มี 1.72 แสนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ต่อจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด สูงที่สุดตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2552 ที่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 2.2 (2) คำสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศที่ปรับตัวลดลง โดยดัชนีภาวะธุรกิจในการสั่งซื้อในประเทศปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก (3) การทำงานล่วงเวลาลดลง โดยจำนวนผู้มีงานทำมากกว่า 50 ชั่วโมงขึ้นไปลดลงร้อยละ 7.9 ในไตรมาสที่ 3 เป็นการลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เป็นต้นมา และ (4) สถานประกอบการมีการขอใช้มาตรา 75 ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2551 เพิ่มขึ้น (เป็นมาตรการที่กำหนดให้สถานประกอบการสามารถหยุดงานชั่วคราวโดยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้าง) โดยไตรมาสสาม ปี 2562 จำนวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 48,015 คน จากสถานประกอบการ 93 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นหยุดกิจการบางส่วน 21,297 คน และหยุดกิจการทั้งหมดจำนวน 26,718 คน

ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญกับตลาดแรงงาน

1. การติดตามสถานการณ์การเลิกจ้างอย่างใกล้ชิด และการติดตามตรวจสอบให้แรงงานได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งอำนวยความสะดวกและประสานจัดหางานให้กับแรงงาน เช่น การจัดตลาดนัดแรงงาน การประชาสัมพันธ์ช่องทางรับสมัครงาน และแหล่งงาน
2. การดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแรงงาน อาทิ
 - การขอความร่วมมือสถานประกอบการใช้แนวทางชะลอการเลิกจ้างเป็นลำดับ เช่น การลดชั่วโมง/วันทำงานลง การหยุดการทำงานชั่วคราวตามมาตรา 75 การสมัครใจลาออก โดยการเลิกจ้างควรเป็นแนวทางสุดท้าย
 - มาตรการในการเพิ่ม/ปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม หรือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพใหม่ได้ โดยเฉพาะแรงงานไร้ทักษะ แรงงานกึ่งทักษะ ที่พบว่ามีว่างงานเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบในระยะยาวจากการปิดกิจการและย้ายฐานการผลิต ซึ่งจะทำให้เกิดการหดตัวในความต้องการแรงงานกลุ่มไร้ทักษะและกึ่งทักษะ ประกอบกับการดึงดูดการลงทุนของไทยที่เน้นการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ความต้องการแรงงานทักษะมากขึ้น

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ชะลอการขยายตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสอง ปี 2562 มีมูลค่า 13.08 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.8 ชะลอลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.7 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองชะลอตัวลงเร็วกว่าหนี้สินครัวเรือน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภท พบว่า สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวร้อยละ 7.8 ชะลอลงจากร้อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อน เช่นเดียวกับสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ชะลอลงร้อยละ 10.2 จากร้อยละ 11.4 ขณะที่สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวร้อยละ 11.8 เทียบกับร้อยละ 11.3 เป็นผลจากการขยายตัวของทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอื่น

ภาพรวมคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อหลายประเภทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยยอดคงค้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสสาม ปี 2562 มีมูลค่า 133,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.81 ต่อสินเชื่อรวม โดยสัดส่วน NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 3.49 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.34 ในไตรมาสก่อน ด้านสินเชื่อรถยนต์สัดส่วน NPL ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.86 จากร้อยละ 1.82 ในไตรมาสที่ผ่านมา และสัดส่วน NPL ของสินเชื่อบัตรเครดิตอยู่ที่ร้อยละ 2.65 เทียบกับร้อยละ 2.48 ในไตรมาสก่อน ขณะที่ NPL ของสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น ๆ สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 2.36 ปรับลดลงจากร้อยละ 2.42

แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในช่วงครึ่งหลังปี 2562 คาดว่าจะชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งแรกของปี แต่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมยังคงมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอตัวลงตาม (1) สินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงทรงตัวจากในช่วงครึ่งปีแรก จากความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มชะลอตัว อุปทานส่วนเกินของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยกู้ และ (2) สินเชื่อรถยนต์ที่ชะลอตัวตามยอดจำหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ลดลง และสถาบันการเงินส่วนใหญ่ที่ยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่นมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสินเชื่อบัตรเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้ดำเนินมาตรการสำคัญต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการขยายตัวของหนี้สินครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง อาทิ (1) การส่งเสริมความรู้ทางการเงินเชิงรุกแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพศึกษา กลุ่มวัยเริ่มทำงาน กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มเกษตรกร (2) การกำกับดูแลให้เกิดการเป็นหนี้ที่เหมาะสมทั้งในด้านผู้ก่อหนี้และผู้ปล่อยกู้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อหลายประเภท เช่น หลักเกณฑ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หลักเกณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) การศึกษาการกำหนดมาตรฐานการคำนวณภาระหนี้รวมต่อรายได้ (DSR) และ (3) การช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การปรับโครงสร้างหนี้

การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ไตรมาสสาม ปี 2562 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5.2 โดยผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 31.1 และผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 1.3 แต่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.9 เนื่องจากในหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรค โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี นอกจากนี้ ต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคปวดข้องูลายหรือโรคชิคุนกุนยา ที่พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 13 เท่า รวมทั้งยังต้องเฝ้าระวังโรคที่เกิดในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ และโรคหัด ที่ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น

ไตรมาสสาม ปี 2562 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ย้ายตัวร้อยละ 3.1 โดยปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยับตัวร้อยละ 3.0 ขณะที่การบริโภคบุหรี่ย้ายตัวร้อยละ 2.9 และยังมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ (1) เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ เนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่ต่ำกว่า 0.5 ดีกรี จึงไม่เข้าข่ายการเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทำให้สามารถลงโฆษณาได้ทุกช่องทางโดยไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งสามารถจำหน่ายได้ตลอดวัน และไม่มีข้อกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อ ปัจจุบันแม้ยอดขายเบียร์ไร้แอลกอฮอล์จะยังไม่สูง แต่สามารถทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อโฆษณาให้แก่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากการใช้สัญลักษณ์ แพ็กเกจ ที่เหมือนหรือคล้ายกับเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือเดียวกัน และ (2) อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งยังมีการลักลอบจำหน่ายจำนวนมาก แม้ประเทศไทยจะห้ามนำเข้าและจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2557 ทั้งนี้ มีผลการวิจัยในหลายประเทศที่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตราย อาทิ พบว่ามีสารนิโคตินสูงกว่าเฮโรอีน แอลกอฮอล์ และกัญชา วัยรุ่นที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเมื่อลองใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่แบบปกติในเวลาต่อมา และพัฒนาไปสู่การเสพติดยาเสพติดประเภทอื่น นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเตือนให้ประชาชนหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากมีการเสียชีวิตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจหลังจากที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

คดียาเสพติดเพิ่มสูง และต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำความรุนแรงทางร่างกาย/เพศ

ไตรมาสสาม ปี 2562 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินรับแจ้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จากการศึกษาความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเสพติดทั้งการปราบปราม ป้องกัน และบำบัดอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักด้านสาธารณสุขมาใช้ด้วยการมองปัญหาเสพติดเป็นเรื่องของสุขภาพและสาธารณสุข แม้ว่าคดีชีวิตร่างกายและเพศจะมีสัดส่วนคดีเพียงร้อยละ 3.5 ของคดีอาญารวม แต่มีผลกระทบต่อเหยื่อผู้ถูกกระทำทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงชี้ว่า ผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศ ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ วันละไม่น้อยกว่า 7 คน และมีผู้หญิงที่เข้ารับการรักษา บำบัดรักษา และแจ้งความร้องทุกข์ถึงปีละ 30,000 คน มีผู้เสียชีวิต 20 ราย และในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ทุกฝ่ายในสังคมควรตระหนักและร่วมป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป

การเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และมูลค่าความเสียหายลดลง

ไตรมาสสาม ปี 2562 สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากรถทางบกลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 11.1 ผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 0.9 และ 2.1 ตามลำดับ รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 40.1 ของประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด สาเหตุของอุบัติเหตุอันดับแรกเกิดจากตัวบุคคล จากการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของการขับขี่ ที่จะส่งผลต่อโอกาสการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในอัตราที่เพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยง เช่น คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ การชนสิ่งกีดขวางอันตรายข้างทาง เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้า จึงต้องรณรงค์ให้ความรู้เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางถนน สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายความเร็วที่มีประสิทธิภาพ กวดขันวินัยจราจร และการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผู้ใช้รถใช้ถนนควรเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนออกเดินทาง ปฏิบัติตามข้อบังคับจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ดื่มสุรา เมาแล้วขับ ให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัยในระดับพื้นที่ที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย สร้างความร่วมมือนำท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหา

การรับร้องเรียนผ่าน สคบ. ลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากการร้องเรียนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ขณะที่การรับร้องเรียนผ่าน กสทช. เพิ่มขึ้น

ไตรมาสสาม ปี 2562 สคบ. ได้รับการร้องเรียนสินค้าและบริการจำนวน 3,989 ราย เป็นการร้องเรียนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการฉ้อโกง ให้ชำระเงินค่าทัวร์ก่อน แต่ไม่มีการจัดให้มีการท่องเที่ยวตามสัญญา ขณะที่การร้องเรียนผ่าน กสทช. มีจำนวน 508 เรื่อง เป็นการร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการเฝ้าระวังภัยจากข่าวปลอม ซึ่งเป็นรูปแบบการหลอกลวงที่พัฒนาไปตามการใช้โซเชียลมีเดียที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งข่าวปลอมที่มีวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงผู้บริโภคสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิ การโฆษณาเกินจริง อ้างอิงถึงงานวิจัยหรือผลสำรวจที่ไม่เป็นความจริง แอบอ้างข้อมูลของบุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมถึงอีเมลหลอกลวง (Email scam) ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้เริ่มให้บริการ โดยทำหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ กำจัดข่าวปลอม ปลุกฝังจิตสำนึกและความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม 4 กลุ่มหลักคือ (1) ภัยพิบัติ (2) เศรษฐกิจ-การเงิน การธนาคาร (3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ-สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายอื่น (4) นโยบายรัฐ-ข่าวสารที่กระทบสังคม ชัดศีลธรรม และความมั่นคงของประเทศ ภายหลังจากการเปิดให้บริการ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบ ข่าวสารต่าง ๆ และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุมในทุกกลุ่ม อาทิ ประเด็นการเรียกเก็บภาษี การเกิดพองสบู่แตก ใช้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ การอนุญาตปลูกกัญชา น้ำยาบัวปาก รักษาโรค อีกทั้ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เด็กไทย 1 ใน 5 เป็นเด็กยากจนหลายมิติ

จากรายงานดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2558/59 ในภาพรวมของประเทศมีสัดส่วนของเด็กที่มีความยากจนหลายมิติ คิดเป็นร้อยละ 21.5 หรืออาจกล่าวได้ว่าประมาณ 1 ใน 5 ของเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคือเด็กที่ยากจนหลายมิติ ขณะที่ค่าเฉลี่ยความขัดสนอยู่ที่ร้อยละ 34.7 ซึ่งเปรียบได้กับความรุนแรง (intensity) ของปัญหาความยากจนหลายมิติของเด็ก และดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็กหรือค่า C-MPI เท่ากับ 0.075 สำหรับมิติที่เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เด็กยากจนหลายมิติมากที่สุด อันดับหนึ่งมาจากมิติด้านการศึกษา รองลงมาคือ มิติด้านสุขภาพ หากเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่เด็กมีความยากจนหลายมิติมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ เด็กในช่วงอายุ 0-4 ปี มีสัดส่วนของเด็กยากจนหลายมิติสูงที่สุด เด็กเพศชายมีค่าดัชนีความยากจนหลายมิตินอกจากเพศหญิง รวมถึงระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนนั้นสามารถส่งผลต่อความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็กในครัวเรือนได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ดัชนีความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าปัญหาความยากจนในกลุ่มเด็ก เมื่อพิจารณาจากมิติอื่น ๆ นอกเหนือจากมิติที่เป็นด้านตัวเงินแล้ว ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะมีนโยบายช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้หลุดพ้นจากความยากจนไปบ้างแล้ว แต่ยังคงมีเด็กอีกจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ โดยเฉพาะในมิติด้านการศึกษาและสุขภาพ

การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์

จากรายงาน 2018 DQ Impact Report ซึ่งสำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 8-12 ปี จำนวน 1,300 คนทั่วประเทศ พบว่า เด็กไทยยังมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัลต่ำ โดยร้อยละ 60 มีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ ภัยที่พบมากที่สุดคือ การถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ การเข้าถึงสื่อลามกและพุดคุยเรื่องเพศ

กับคนแปลกหน้า การติดเกม และการถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้า สอดคล้องกับผลการสำรวจ สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ประจำปี 2561 ซึ่งสำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 6-18 ปี ทั่วประเทศ จำนวน 15,318 คน ที่พบว่า เด็กไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงจากภัยออนไลน์ อาทิ พุดคุยกับคนที่ไม่รู้จักผ่านสื่อออนไลน์ ให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านสื่อออนไลน์ เปิดอ่านอีเมลที่ส่งมาจากคนที่ไม่รู้จักหรือคลิก link ที่ไม่รู้จัก เคยเล่นพนัน ทายผลฟุตบอลออนไลน์ เคยถ่ายภาพหรือวิดีโอลามกของตนเองส่งให้คนอื่น ๆ ทางออนไลน์ และที่น่ากังวลคือ เด็กกว่าร้อยละ 25 เคยนัดพบกับเพื่อนออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือถูกทำร้ายร่างกายได้ง่าย ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ เด็กรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และมีความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) สามารถเติบโต และเผชิญหน้ากับโลกยุคดิจิทัลโดยไม่บั่นทอนพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้ ควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยเพราะเด็กเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยทักษะสำคัญ ของการเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดทางดิจิทัล ประกอบด้วย (1) สอนให้รู้จักจัดการตัวตนทั้งความคิด ความรู้สึก การกระทำ และรู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำ (2) สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สามารถแยกแยะข้อมูล ไม่เชื่อทุกอย่าง ที่เห็นหรือรับมา (3) สอนให้รู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเอง อาทิ ตั้งรหัสผ่าน การสแกนไวรัสก่อนใช้งาน (4) สอนให้รักษาความเป็นส่วนตัว ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับคนอื่น (5) สอนให้ใช้เวลาบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสม ไม่กระทบชีวิตด้านอื่น ๆ (6) สอนให้เข้าใจธรรมชาติของโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ (7) สอนให้รู้จักรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ อาทิ บล็อกจากรายชื่อผู้ติดต่อ แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และ (8) สอนให้มีความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นจาก ข้อมูลออนไลน์เพียงอย่างเดียว

รูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่หรือ NextGen Work

ปัจจุบันแรงงานในประเทศไทยมีลักษณะการทำงานแบบคนรุ่นใหม่จำนวนมากกว่า 2 ล้านคน และมี แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 300,000-600,000 คน โดยเฉพาะในกลุ่มคนเจนเอเรชั่นวาย (กลุ่มคนที่เกิด ระหว่างปี 2524-2544) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต และมี แนวโน้มในการประกอบอาชีพในรูปแบบใหม่มากขึ้น โดย 1 ใน 3 ของกลุ่มคนเจนเอเรชั่นวาย มีแนวโน้มการทำงาน แบบ NextGen Work สูงกว่าคนในกลุ่มอื่น ๆ อาชีพที่ผู้ว่าจ้างนิยมจ้างบุคคลในลักษณะการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ ในประเทศไทย 4 อันดับแรก ได้แก่ กราฟิกดีไซน์ การตลาดออนไลน์และโฆษณา การทำเว็บและโปรแกรมมิ่ง และงานเขียนและแปลภาษา แม้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มที่ชอบความเป็นอิสระ ต้องการเป็นผู้จัดการตนเอง รวมถึงชอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่ยังเป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านรายได้ และสวัสดิการ ดังนั้น จึงพบว่ากลุ่มเด็กรุ่นใหม่จำนวนมากยังคงทำงานในระบบทั้งภาครัฐและเอกชน แต่มี บางส่วนที่ต้องการเพิ่มรายได้ และตอบสนองความชื่นชอบส่วนบุคคล ด้วยการทำอาชีพที่ 2 และพร้อมจะ เปลี่ยนไปทำอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักได้เช่นกัน หากสร้างรายได้ได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พลวัตความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของไทยและการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบ NextGen Work โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จำกัด (กรกฎาคม 2562) พบว่า กลุ่มคนที่ทำงานในรูปแบบใหม่ยังไม่มีตระหนักถึงเรื่องการวางแผนด้านการเงินในอนาคตเท่าที่ควร โดยในกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 18-39 ปี จำนวน 6,255 คน พบว่า ร้อยละ 72 ยังไม่ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในยามเกษียณ

บทความเรื่อง “ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทย”

ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2562 ในภาพรวมของประเทศไทยมีความก้าวหน้าค่อนข้างคงที่ โดยค่าดัชนีการพัฒนาคนในปี 2562 เท่ากับ 0.6219 ใกล้เคียงกับปี 2558 และ 2560 และเมื่อพิจารณาดัชนีย่อยด้านต่าง ๆ พบว่า มีความก้าวหน้ามากขึ้นใน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และด้านคมนาคมและการสื่อสาร ขณะที่มีความก้าวหน้าลดลงใน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน และการมีส่วนร่วม

ความก้าวหน้าการพัฒนาคนเชิงพื้นที่ ภาคกลางมีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด ขณะที่ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนมีความก้าวหน้าต่ำที่สุด เมื่อพิจารณาดัชนี HAI ในระดับภาค ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ 11 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดน พบว่า ภาคกลางมีค่าดัชนี HAI มากที่สุด เท่ากับ 0.6499 โดยมีการพัฒนาคนมากกว่าภาคอื่น ๆ ใน 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ส่วนภาคที่มีค่า HAI รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ 11 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ สำหรับภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนมีค่าดัชนี HAI ต่ำที่สุด คือ 0.5142 โดยมีการพัฒนาคนน้อยที่สุด 4 ด้านคือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน และด้านรายได้ โดยการพัฒนาคนของจังหวัดทั่วประเทศที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นและลดลงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยพบว่า จังหวัดที่ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนเพิ่มขึ้น มีจำนวน 41 จังหวัด (ร้อยละ 53.2) ขณะที่จังหวัดที่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคนลดลง จำนวน 36 จังหวัด (ร้อยละ 46.8) ทั้งนี้ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต ระยอง มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด ขณะที่ราชบุรี ปัตตานี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุด

ความท้าทายต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของคนในประเทศไทย จากผลการประเมินความก้าวหน้าของคนตามดัชนี HAI เห็นควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยสร้างความตระหนักรู้พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในเรื่องการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร และเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ โดยปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งให้การช่วยเหลืออุดหนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา (3) การยกระดับรายได้ โดยสนับสนุนการมีที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจ้างงานนอกฤดูกาลในพื้นที่ที่มีการทำงานต่ำระดับ/ว่างงาน ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพื่อให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ (4) การขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อให้มีความมั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และ (5) การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความเปราะบาง และพื้นที่ในเขตเมือง โดยสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน การส่งเสริมต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ชุมชนที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและติดตามช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิก ทั้งเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25 พฤศจิกายน 2562

ตัวชี้วัดภาวะสังคม

องค์ประกอบหลัก	2560		2561		2560				2561				2562		
	ทั้งปี	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		
1. การมีงานทำ^{1/}															
กำลังแรงงาน (พันคน)	38,100	38,434	38,216	38,267	38,168	37,748	38,145	38,482	38,725	38,382	38,365	38,420	37,959		
%YOY	0.4	0.9	-0.3	0.3	1.3	-0.4	-0.2	0.6	1.5	1.7	0.6	-0.2	-2.0		
การมีงานทำ (พันคน)	37,458	37,865	37,443	37,538	37,647	37,205	37,361	37,885	38,301	37,911	37,703	37,782	37,482		
%YOY	0.6	1.1	0.6	0.4	-1.6	-0.6	0.2	0.9	1.7	1.9	0.9	-0.3	-2.1		
ผู้ว่างงาน (พันคน)	451	404	463	465	453	422	474	411	373	359	351	377	394		
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)	1.2	1.1	1.21	1.22	1.19	1.12	1.24	1.07	0.96	0.93	0.92	0.98	1.04		
การทำงานต่ำระดับ (พันคน)	303	293	293	352	217	237	336	283	319	232	336	239	193		
2. สุขภาพและการเจ็บป่วย															
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (ราย)^{2/}															
หัด	3,185 (88.6)	5,556 (74.4)	367	295	479	785	630	632	1,186	3,108	1,756	1,051	1,082		
ไข้กาฬหลังแอ่น	28 (64.7)	20 (-28.5)	5	5	7	6	1	9	3	7	4	4	5		
ไข้สมองอักเสบ	815 (5.5)	745 (-8.5)	259	143	193	143	182	251	200	132	240	178	149		
อหิวาตกโรค	8 (-84.3)	5 (-37.5)	2	2	2	2	0	2	2	1	5	4	1		
มือ เท้า และปาก	70,189 (12.2)	70,008 (-0.3)	11,450	19,958	35,168	7,982	10,079	14,626	32,718	12,585	9,158	12,652	31,668		
บิด	4,847 (27.9)	3,399 (-29.8)	1,329	1,410	1,130	784	1,132	965	741	561	627	702	394		
ปอดอักเสบ	267,741 (10.4)	283,601 (5.9)	63,869	53,578	79,622	68,401	74,881	58,699	90,160	59,861	72,817	51,005	62,518		
ฉีหนู	3,474 (51.3)	2,540 (-26.8)	573	592	1,666	1,132	402	637	932	569	457	486	608		
ไข้เลือดออก	53,189 (16.8)	86,922 (63.4)	7,060	9,170	32,410	5,521	6,830	24,029	35,564	20,499	15,482	31,426	54,052		
ไข้หวัดใหญ่	171,811 (16.7)	183,363 (6.7)	19,742	18,508	109,057	50,567	40,995	25,698	73,042	43,628	132,787	60,518	72,054		
พิษสุนัขบ้า	8 (-62.5)	15 (87.5)	2	3	2	1	7	3	3	2	0	2	0		
อัตราการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญต่อประชากร 100,000 คน															
- ความดันโลหิตสูง	13.1 (7.5)	13.1 (6.6)	ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส												
- หัวใจขาดเลือด	31.8 (3.3)	31.8 (3.2)													
- หลอดเลือดสมอง	47.8 (7.2)	47.2 (6.9)													
- เบาหวาน	22.0 (17.4)	21.9 (12.1)													
- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด	120.5 (1.2)	123.3 (2.4)													
3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน															
- ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางบก (ราย)	8,491	7,506	2,304	2,111	1,756	2,320	2,031	1,746	1,590	2,139	2,198	2,063	1,778		
- คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (คดี)	18,249	17,524	5,120	5,032	4,573	4,357	4,403	4,560	4,083	4,478	4,327	4,498	3,967		
- คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน (คดี)	56,778	53,456	15,167	14,102	14,486	14,305	12,932	13,185	13,557	13,782	11,877	10,804	12,366		
- คดียาเสพติด (ราย)	278,807	355,584	77,627	61,399	71,250	75,681	79,355	93,110	89,414	93,705	85,846	94,296	96,657		
4. การคุ้มครองผู้บริโภค^{3/}															
4.1 จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย)															
- กรณีสัญญา/ อสังหาริมทรัพย์	3,707	3,191	548	1,380	928	851	660	795	1,072	664	1,170	1,050	1,018		
- กรณีฉลาก	2,026	1,871	618	472	486	450	522	433	482	434	459	706	545		
- กรณีโฆษณา	2,470	1,434	432	872	734	432	330	253	417	439	726	3,432	1,705		
- กรณีกฎหมาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง	712	940	103	128	156	325	254	180	220	286	377	651	721		
4.2 การให้คำปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย)	45,311	52,504	12,071	12,681	9,432	11,127	11,082	14,879	13,684	12,859	11,759	11,579	13,127		

ที่มา: 1/ รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2/ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3/ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี



NESDC News

Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) 962 Krung Kasem Road, Pomprab, Bangkok 10100

www.nesdc.go.th Tel. 0 2628 2847 Fax. 0 2628 2846 e-mail: pr@nesdc.go.th



สภာพัฒนา



สภာพัฒนา update



สภာพัฒนา

Thailand's Social Situation and Outlook in Q3/2019

The Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) released the official report on Thailand's social situation and outlook in the third quarter of 2019, of which key issues included a low unemployment rate, a slowdown of household debt growth, a decrease in diseases under surveillance, and a decrease in road traffic accident. However, there were still some major issues require close monitoring including a decline in employment, an increase in alcoholic beverage and cigarette expenditures, and an increase in criminal cases due to the increasing narcotic cases. Moreover, there were also interesting social situations including; 1 out of 5 of Thai children are multi-dimensionally poor, protecting children and juveniles from online threats, the NextGen Work, and also the article "The progress of human development in Thailand". The summary is as follows.

The economic slowdown has not shown much impact on the labor market.

In Q3/2019, the employment decreased by 2.1 percent year-over-year. Employment in agricultural sector decreased by 1.8 percent which was a continuous decline for the third quarter from inclement weather. Employment in non-agricultural sectors also decreased by 2.3 percent due to the economic slowdown and the decline of exports. Economic sectors that had lower employments included manufacturing sector, wholesale/retail, and construction, decreased by 5.2, 4.1, and 2.2 percent respectively. Meanwhile, employments in hotel/restaurant sector and transportation/storage sector increased by 3.1 and 1.0 respectively as a result of the expansion of the number of tourists.

Working hours did not change much. Even the employment decreased, the average number of working hours was still the same as Q3/2018. The number of working hours increased by 0.4 percent due to the adjustment of firms that reduced the hours of overtime and the employment of labor with low productivity and working hours first. As a result, the average working hours in all sectors did not change much. **Overall labor wages slightly increased** to 14,334 Baht/month while the average wage for private sector was equal to 12,847 Baht/month which were accounted for 1.8 and 2.5 percent increases respectively. When deducting inflation at 0.6 percent, the real wages of the private sector increased by 1.9 percent. Labor productivity (Gross domestic product per worker) had a value of 69,329 baht per person, an increase of 4.6 percent.

Meanwhile, the unemployment rate was 1.04 percent or 0.394 million people, slightly increased by 5.5 percent year-over-year. The main reason is due to the economic slowdown and inclement weather. Unemployment increased for both who have worked and also who have never worked before by 8.4 and 3.0 percent respectively partly because of the season when new graduates entered the labor market. When considering unemployment according to education level, it was found that those who completed bachelor degree had the highest unemployment rate at 2.15 percent, followed by vocational graduates, high vocational graduates, lower secondary school graduates, upper secondary school graduates, and primary school or lower graduates. It also showed that those who graduated from bachelor degree, vocational education, and lower secondary education had increasing unemployment rates comparing with the same quarter of the last year.

Employment trends in Q4/2019 expected that the economic slowdown has not shown much impact on the labor market. By looking at the Labor Force Survey in October 2019, the unemployment rate is still low at 0.9 percent or equivalent to 0.355 million unemployed. Although the total labor force and the employment decrease by 1.7 and 1.6 percent respectively, it is because they are ones who move out of the labor force especially the elderly and houseworkers who enter into the labor force occasionally according to season. It was found that there were 19.2 million people who were outside the labor force and it was increased by 5.1 percent. In addition, the structure of the Thai labor market is flexible, with workers who are laid off in the formal system are able to easily move to work in the informal sector instead, especially by moving to the agricultural sector.

However, there are signs of the effects of the economic slowdown which must be followed up as follows: (1) The number of unemployment benefit applicants has continuously increased. At the end of Q3/2019 there are accounted 1.72 hundred thousand persons or 1.5 percent of the total number of insured persons under Section 33, the highest since the economic crisis in 2009 which was accounted for 2.2 percent at that time. (2) Domestic and foreign orders declined. The business index in domestic orders declined continuously for the 11th consecutive month while foreign orders continued to decrease for the 6th quarter, which may affect employment in the export-goods manufacturing industry. (3) A reduction of working overtime: the number of employed persons over 50 hours decreased by 7.9 percent in Q3/2019 which is a continuous decline since Q4/2016 onwards. (4) Firms requesting to use Section 75 in accordance with the 1998 Labor Protection Act, as amended 2008 (as a measure that allows companies to temporarily stop work by paying a minimum wage to employees more than 75 percent of wages): By Q3/2019, there were the total number of 48,015 affected workers from 93 firms nationwide which divided into 21,297 people who were affected by partial business closures and 26,718 people who were affected by complete business closures.

Issues that need to focus on the labor market include:

1. Closely monitoring the employment termination situation and monitoring of workers receiving compensation for termination of employment as specified by law. Affected workers should be facilitated such as organizing labor markets, promoting job applications and job opportunities.

2. Implementing measures to alleviate the effects that may occur on labor such as:

- Asking for cooperation from firms in order to delay layoffs, such as reducing working hours/days, or pausing firm operations in accordance with Article 75. Voluntary resignation with employment termination should be the last resort.

- Measures to increase/change working skills differently and give opportunities to change their career paths, especially for unskilled labors and semi-skilled labors, which found that the unemployment rate in these groups are increasing and are likely to be affected in the long term due to business closures and relocation of production bases, coupled with the attractiveness of Thai investments that focused on technology-based production that will require skilled labors instead.

Household debt increased by 5.8 percent, slowing down from the previous quarter.

The household debt situation in Q2/2019 was worth 13.08 trillion baht, expanding by 5.8 percent, which decelerated from 6.3 percent in the previous quarter. It accounted for 78.7 percent of the GDP due to the result of the economy in Q2 decelerated faster than household debt. When considered by each category, it was found that housing loans grew by 7.8 percent, decelerated from 9.1 percent in the previous quarter. Likewise, loans for automobiles slowed down by 10.2 percent from 11.4 percent. Whereas loans for other personal consumption increased continually, grew by 11.8 percent compared to 11.3 percent as a result of the expansion of both credit card loans and other personal loans.

The overall credit quality is within the surveillance criteria since many credit types have increased risks. The non-performing loan (NPL) outstanding amount of commercial banks in the Q3/2019 was 133,254 million baht, an increase of 12.2 percent from the same period last year, representing 2.81 percent of total loans. The NPL ratio of housing loans stood at 3.49 percent, up from 3.34 percent in the previous quarter. For car loans, the NPL ratio increased to 1.86 percent from 1.82 percent in the previous quarter. While the NPL ratio of credit card loans was 2.65 percent compared to 2.48 percent in the previous quarter, and the NPL of other personal loans was at 2.36 percent, down from 2.42 percent.

The tendency of household debt in the second half of 2019 is expected to slow down from the first half of the year. However, the proportion of household debt to GDP continues to increase due to the economic tendency in the second half of the year that

expanded slowly, whereas the household debt is likely to slow down as a result of the following: (1) Housing loans remained stable from the first half of the year because of demand for housing that has a decelerating tendency, the excess supply of the property market and the strictness of financial institutions in lending. (2) Car loans slowed down due to the decreased sales of cars and motorcycles, also most financial institutions that are still strict on credit lending. Meanwhile, loans for other personal consumption tend to increase according to the increasing credit card loans.

In the past, the government has implemented various measures to continuously monitor and keep track of the expansion of household debt, such as (1) promoting proactive financial literacy with a focus on target groups, whether vocational groups, early working-age groups, children and youth, and farmers. (2) Controlling proper indebtedness in both debtors and lenders. The Bank of Thailand has taken various actions to oversee the issuance of various types of loans, such as regulations on car title mortgage loans, Loan to Value (LTV) Criteria, and study of setting standards for calculating the Debt Service Ratio (DSR). (3) Assisting debtors to alleviate the distress suffered from natural disasters and using debt restructuring measures.

Illness must be continuously monitored for dengue fever.

In Q3/2019, the overall number of patients under surveillance decreased by 5.2 percent from the same quarter of 2018. Patients with pneumonia decreased by 31.1 percent and influenza patients decreased by 1.3 percent. However, it was found that patients with dengue fever increased by 51.9 percent due to continued rain in many areas, causing flooding which is a breeding ground of Aedes mosquitoes that are carriers of the disease. The highest number of patients were found in the northeastern region, mostly in the group of children aged 5-14 years. In addition, the spread of Chikungunya disease (a kind of mosquito ailment) needed to be prevented where patients are found to be 13 times higher than in the same period of the last year. Also, it is needed to be aware of diseases that occur during the winter, such as influenza, pneumonia, and measles that patients are still increasing continually.

Consumption of alcohol and cigarettes increases.

In Q3/2019, consumption of alcohol and cigarettes expended by 3.1 percent, in which alcohol consumption grew by 3.0 percent, while cigarette consumption grew by 2.9 percent. There are still issues that need to be monitored as follows: (1) Non-alcoholic beer; since the alcohol content is lower than 0.5 degrees, it is not considered an alcoholic beverage under the Alcoholic Beverage Control Act 2008. Thus, it is possible to advertise in all channels without breaking the law including that it can be sold all day and there is no minimum age requirement for the buyer. Currently, although sales of non-alcoholic beer are

still not high, it can act as advertising for alcoholic beverages due to the use of package, symbols that are the same or similar to alcoholic beer produced by the same subsidiary. (2) Danger of electric cigarette; which still has a lot of smuggling although Thailand has forbidden to import and sell since the end of 2014. Research in many countries has found that e-cigarettes are more dangerous, such as higher levels of nicotine than heroin, alcohol, and marijuana. Adolescents who have never smoked before trying e-cigarettes are more likely to start smoking normal cigarettes afterward and develop into an addiction to other types of drugs. Furthermore, the United States has warned people to stop smoking electric cigarettes after constant death since the end of August. It is also found that people with respiratory infections after smoking electric cigarettes have increased.

Narcotic cases increased. The prevention of physical and sexual violence is needed to be prioritized.

In Q3/2019, overall criminal cases increased by 27.7 percent from the same quarter of the year 2018. It was reported that narcotic cases increased by 32.8 percent and offense against property cases increased by 6.6 percent, due to the focus on solving drug problems, including suppression, prevention, and continually rehab by applying public health principles. The problem of drugs is considered as a matter of health and public health. Although crimes against life, body and sexual assaults accounted for only 3.5 percent of the total criminal cases, it has an impact on the victim, both physically and mentally. According to the Thai Health Promotion Foundation in cooperation with Friends of Women Foundation, it is indicated that women being sexually, physically and mentally abused for at least 7 people a day. There are 30,000 women a year who undergo treatment and report complaints, while 20 women died. In November of every year, it is the month of "Campaign to end violence against children and women". All parties in society should be aware and jointly prevent and eliminate all forms of violence against children and women.

The number of accident, deaths and the damage value decreased

In Q3/2019, road accidents decreased by 11.1 percent from the same period last year. Deaths and damage value decreased by 0.9 and 2.1 percent respectively. The type of vehicle with the highest accident is still a motorcycle, accounting for 40.1 percent of the total. The first main cause of accident occurred from the individual who rode exceeding the speed limit by the law. The severity of the accident depends on the speed of driving that will result in increased chances of injury and death to both drivers and others, especially to road users, such as pedestrians or motorcyclists, or collisions with dangerous obstacles such as trees and electric poles. So, there must be campaigns to provide knowledge in order to control the driver's speed behavior at a safe and appropriate level for the road environment. Also, promoting effective speed law enforcement, controlling traffic disciplinary and

monitoring accidents during the New Year Festival of 2020 should be established. Car users on the road should prepare themselves before traveling, strictly comply with traffic regulations, do not drink and drive, pay attention to safety management at the level of the area that is involved from all parties, and creating cooperation leading local which is the important mechanism to solve problems.

Complaints through the Office of the Consumer Protection Board (OCPB) decreased but still at a high level from tourism entrepreneurs, while complaints through the National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) increased.

In Q3/2019, the OCPB received 3,989 complaints about product and service, of which the complaints of tourism operators the most. As the tour operator is fraudulent by asking tourists to pay for the tour first, but then, there is no tour as promised. Meanwhile, the NBTC received 508 complaints about mobile phones the most. Besides, there is still a surveillance issue from fake news which is a form of deception that develops with the increasingly widespread use of social media. Fake news that is intended to mislead consumers can take many forms such as exaggerated advertising, references to research or survey results that are not true, falsely claiming information of a reputable person or organization, including email scams. In the past, the anti-fake news center has started providing services by screening, inspecting and eliminating fake news, encouraging awareness and technology literacy, and disseminating accurate information. The information cover 4 main groups, which are (1) Disaster (2) Economy - Finance and Banking (3) Health products - Other illegal goods and services (4) Government policies - News that affect society, morals and national security. After the service is launched, the anti-fake news center has scrutinized the news and publish it to the public via the website which covers all groups, for example, tax collection issues, the economic bubble burst, new species of dengue fever, permission to grow marijuana and mouthwash curing disease. Also, the new Consumer Protection Act came into effect on August 25, 2019, which will be another mechanism to support the operation of consumer protection to be more effective.

1 out of 5 of Thai children are multi-dimensionally poor

According to the Child Multidimensional Poverty Index report, it is indicated that in 2015/16, children with multi-dimensional poverty were accounted for 21.5 percent of the total number of children in the country, or approximately 1 out of 5 children living in Thailand were multi-dimensionally poor children. The average deprivation rate was 34.7 percent which was comparable to the intensity of the multi-dimensional poverty problem of children, and the Child Multidimensional Poverty Index (C-MPI) equaled to 0.075. The dimension which was the major cause of child multi-dimensional poverty comes from the educational dimension, following by health dimension. When comparing between regions, it

was found that the Northeast region had the most child multi-dimensional poverty, following by Northern, Southern, Central region and Bangkok, respectively. Children aged 0-4 years old was the most proportion of child multi-dimensional poverty. Boys had a multi-dimensional poverty index greater than girls. The educational level of the family leaders can also affect the multi-dimensional poverty of children in the household as well. The Child Multi-dimensional Poverty Index in Thailand shows that poverty in children when considering other dimensions aside from the monetary dimension, is still a major problem. Although in the past the government had the policies to help the target group to be liberated from poverty, there are still many children that still need help, especially in the educational and health dimension.

Protecting children and juveniles from online threats

According to the 2018 DQ Impact Report, which surveyed a sample of 1,300 Thai children and juveniles aged between 8-12 years, found that Thai children still have low digital intelligence. 60 percent of Thai children are at risk from online threats. The most common threats are cyberbullying, accessing porn and discussing sex with strangers, addicted to games, and being lured out to meet strangers from the online platforms. It is accordant with the results of the survey of Thai children with online threats in 2018, which surveyed 15,318 children of 6-18-year-old nationwide. It is found that Thai children were at risk from online threats, for example, chatting with unknown people online, providing personal information via online media, opening to read emails sent from unknown people or clicking unknown links, gambling online football predictions, taking pictures or videos of their own porn and sent to others online. The most worrying is that more than 25 percent of children have met at least once with online friends, which is a behavior that is at risk of being deceived, sexually abused or easily assaulted. All relevant sectors, therefore, need to build immunity for children of media and information literacy and to have digital intelligence (DQ: Digital Intelligence Quotient). Thus, they can grow up to face the digital age without compromising physical, emotional, social, and intellectual development. This should start from early childhood because children will grow up in an environment surrounded by digital technology. The key skills of raising a child to have digital intelligent comprise of (1) Teaching to manage one's self of thoughts, feelings, actions, and being responsible for actions (2) Teaching of critical thinking, data classification and not to believe everything that is seen or received. (3) Teaching to know how to protect one's own security, such as password setting, virus scanning before use. (4) Teaching to maintain privacy and not to share personal information with other people. (5) Teaching to spend time online properly to not affect other aspects of life. (6) Teaching to understand the nature of the digital world that will always be left the traces behind. (7) Teaching how to deal with cyberbullying, such as block the person from contacts and

inform parents. (8) Teaching about sympathy and building good relationships with others online and not to Judge others from only online information.

The NextGen Work

Nowadays, more than 2 million workforces in Thailand are the NextGen and tend to be increased by 300,000-600,000 each year, especially among the Generation Y people (a group of people born between 1981-2001). This is a group of people that grow up using digital technology and the internet and have a tendency to pursue a new type of career. 1 out of 3 of Generation Y people tend to work as the NextGen Work more than other groups of people. The top 4 careers that employers like to hire new generation people in Thailand are Graphic Designer, Online Marketing and Advertising, Web Creator and Programmer, and Content Writer and Translator. Though the new generation is a group of people who like independence, want to be a self-manager, and also like to work with high flexibility, but they also realize the importance of income and welfare. For these reasons, there are still many new generation people who are still working in the system, both the government and private sectors. Yet, there are some who want to increase income and meet personal preferences with a second job. They are ready to change to an independent career as a main career if they earn more. However, according to the study of the dynamics of changes in Thai working styles and the transition to NextGen Work by the NESDC in collaboration with the Research Center for Social and Business Development Company Limited (July 2019), it was found that the group of people working in the new styles is not yet aware of their future financial planning. In the sample of 6,255 people aged between 18-39 years, found that 72 percent have not planned to prepare for life after retirement.

The article “The progress of human development in Thailand”

The progress of human development in Thailand in 2019, in overall, is quite stable. The Human Achievement Index (HAI) in 2019 equal to 0.6219 which close to the index in 2015 and 2017. After considered the sub-indexes in various fields, it was found that there are great progress in 4 areas which are education, work-life, residential and environmental aspects, and transportation and communication. Meanwhile, the progress in another 4 areas which are health, income, family life and community, and participation has been reduced.

The progress of human development in each area The central region has the most advancement in human development, while the 3 southern border provinces have the least advancement. When considering the HAI at the regional level, which is divided into 6 regions which are the north, northeast, central, eastern, 11 southern provinces and 3 southern border provinces, it is found that the central region had the highest HAI of 0.6499, with higher HAI than other regions in 3 dimensions: health, income and transportation and

communication, followed by the eastern region, 11 southern provinces, northern region and northeast region respectively. The 3 southern border provinces have the lowest HAI of 0.5142, with the least development in 4 dimensions: health, education, work-life and income. The human development in provinces all over the country that are progressively increasing and decreasing have the same proportion. There were 41 provinces (53.2 percent) with an increase in HAI, while 36 provinces (46.8 percent) decreased in HAI. In this regard, Nonthaburi, Bangkok, Pathum Thani, Phuket, and Rayong have the most advancement in HAI, while Narathiwat, Pattani, Mae Hong Son, Surin, and Buriram have the least progress in HAI.

Challenges for the development of human progress in Thailand From the evaluation of the progress according to the HAI, it should be emphasized and expedited on various issues as followed (1) Promoting well-being to reduce illness from chronic disease, injuries and deaths from accidents by raising awareness of appropriate health behaviors, including exercise and food consumption, also strengthen safety behavior for drivers as well as the development of the better off environment for good health. (2) Level up the quality of education and narrowing the gap of development between areas by adjusting the management system of small schools to share resources, developing a school quality assessment system based on student achievement, including helping, subsidizing and creating the proper environment especially in remote areas to increase enrollment in upper secondary school and vocational college. (3) Revenue enhancement by supporting sustainable land use, promoting off-season employment in areas that have low-level working or unemployment, also promoting financial management skills to be able to effectively manage income, capital, and debt. (4) Expanding the social security system to cover especially the informal labors, promoting savings for retirement in order to be stable and have sufficient income to sustain life. (5) Strengthening family and community especially families that are fragile and in urban areas by creating and developing change leaders in the community, promoting the extension of knowledge and the use of information technology in managing community knowledge that leads to problem-solving and community development, and also supporting and following up to help fragile families to ably take care of members, both early childhood and the elderly suitably.

Office of National Economic and Social Development Council
November 25, 2019

Key Social Indicators

Components	2017	2018	2017				2018				2019		
	Year	Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1. Employment ^{1/}													
Workforce (Thousands)	38,100	38,434	38,216	38,267	38,168	37,748	38,145	38,482	38,725	38,382	38,365	38,420	37,959
%YOY	0.4	0.9	-0.3	0.3	1.3	-0.4	-0.2	0.6	1.5	1.7	0.6	-0.2	-2.0
Employed Person (Thousands)	37,458	37,865	37,443	37,538	37,647	37,205	37,361	37,885	38,301	37,911	37,703	37,782	37,482
%YOY	0.6	1.1	0.6	0.4	-1.6	-0.6	0.2	0.9	1.7	1.9	0.9	-0.3	-2.1
Unemployed Person (Thousands)	451	404	463	465	453	422	474	411	373	359	351	377	394
Unemployment Rate (%)	1.2	1.1	1.21	1.22	1.19	1.12	1.24	1.07	0.96	0.93	0.92	0.98	1.04
Underemployed Person (Thousands)	303	293	293	352	217	237	336	283	319	232	336	239	193
2. Health and Illness													
Number of patients under disease surveillance ^{2/}													
- Measles	3,185 (88.6)	5,556 (74.4)	367	295	479	785	630	632	1,186	3,108	1,756	1,051	1,082
- Meningococcal Meningitis	28 (64.7)	20 (-28.5)	5	5	7	6	1	9	3	7	4	4	5
- Japanese encephalitis	815 (5.5)	745 (-8.5)	259	143	193	143	182	251	200	132	240	178	149
- Cholera	8 (-84.3)	5 (-37.5)	2	2	2	2	0	2	2	1	5	4	1
- Hand, Foot, Mouth	70,189 (12.2)	70,008 (-0.3)	11,450	19,958	35,168	7,982	10,079	14,626	32,718	12,585	9,158	12,652	31,668
- Dysentery	4,847 (27.9)	3,399 (-29.8)	1,329	1,410	1,130	784	1,132	965	741	561	627	702	394
- Pneumonia	267,741 (10.4)	283,601 (5.9)	63,869	53,578	79,622	68,401	74,881	58,699	90,160	59,861	72,817	51,005	62,518
- Leptospirosis	3,474 (51.3)	2,540 (-26.8)	573	592	1,666	1,132	402	637	932	569	457	486	608
- Dengue Fever	53,189 (16.8)	86,922 (63.4)	7,060	9,170	32,410	5,521	6,830	24,029	35,564	20,499	15,482	31,426	54,052
- Influenza	171,811 (16.7)	183,363 (6.7)	19,742	18,508	109,057	50,567	40,995	25,698	73,042	43,628	132,787	60,518	72,054
- Rabies	8 (-62.5)	15 (87.5)	2	3	2	1	7	3	3	2	0	2	0
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases													
- High blood pressure	13.1 (7.5)	13.1 (6.6)	No quarterly data available										
- Ischaemic heart disease	31.8 (3.3)	31.8 (3.2)											
- Cerebrovascular disease	47.8 (7.2)	47.2 (6.9)											
- Diabetes	22.0 (17.4)	21.9 (12.1)											
- Cancer and tumors	120.5 (1.2)	123.3 (2.4)											
3. Social Security													
- Patients from road accidents (cases)	8,491	7,506	2,304	2,111	1,756	2,320	2,031	1,746	1,590	2,139	2,198	2,063	1,778
- Crimes against person (cases)	18,249	17,524	5,120	5,032	4,573	4,357	4,403	4,560	4,083	4,478	4,327	4,498	3,967
- Property crimes (cases)	56,778	53,456	15,167	14,102	14,486	14,305	12,932	13,185	13,557	13,782	11,877	10,804	12,366
- Narcotics (cases)	278,807	355,584	77,627	61,399	71,250	75,681	79,355	93,110	89,414	93,705	85,846	94,296	96,657
4. Consumer Protection ^{3/}													
4.1 Number of complaints (cases)													
- Contract/Property	3,707	3,191	548	1,380	928	851	660	795	1,072	664	1,170	1,050	1,018
- Goods and service	2,026	1,871	618	472	486	450	522	433	482	434	459	706	545
- Advertisement	2,470	1,434	432	872	734	432	330	253	417	439	726	3,432	1,705
- Law	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direct sales and marketing	712	940	103	128	156	325	254	180	220	286	377	651	721
4.2 Hot line 1166 (cases)	45,311	52,504	12,071	12,681	9,432	11,127	11,082	14,879	13,684	12,859	11,759	11,579	13,127

Source: 1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society

2/ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Health

3/ Office of the Consumer Protection Board, Office of the Prime Minister